



ที่ พณ 0503/924

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนสนามบินน้ำ – นนทบุรี
ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

17 มีนาคม 2543

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแจ้งหลักเกณฑ์การกระทำการเป็นผู้รับประกันภัยโดยมิได้รับอนุญาต

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้วย กรมการประกันภัย ได้รับข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบการจะจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์รวมทั้งข้อสอบถามจากสมาชิกของสหกรณ์ต่าง ๆ ว่าการดำเนินงานของกองทุนบางกองทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วนั้น มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั้น

กรมการประกันภัย ขอเรียนว่าหลักเกณฑ์การกระทำการเข้าลักษณะเป็นการประกันภัยโดยมิได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจการประกันวินาศภัย มีดังนี้

1. การกระทำการนั้นจะต้องเข้าองค์ประกอบตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 ดังนี้

1.1 มีคู่สัญญาสองฝ่าย คือ ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย

1.2 ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีวินาศภัย หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในเหตุอย่างอื่นใดในอนาคตที่ระบุไว้ในสัญญา อันมีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย

1.3 ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย

2. ไม่มีกฎหมายอื่นยกเว้นให้กระทำการเป็นผู้รับประกันภัยได้ ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารออมสินสามารถรับประกันภัยได้ โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เนื่องจากมีกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสินกำหนดให้สามารถรับประกันภัยได้

ดังนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ใดมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอันเป็นการประกอบธุรกิจการประกันชีวิต และไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจการประกันชีวิต หรือไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้กระทำการได้ ถือเป็นกระทำผิดและฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

/อันอาจ...

อันอาจเกิดผลเสียหายแก่ประชาชนโดยส่วนรวม กรมการประกันภัยจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
แก่ผู้กระทำการฝ่าฝืนโดยเคร่งครัด ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาท
ถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยแจ้งให้สหกรณ์ต่าง ๆ ได้รับทราบ
ถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาการกระทำการเข้าลักษณะเป็นการประกันภัย โดยมีได้รับใบอนุญาตฯ และ
ห้ามกระทำการในลักษณะดังกล่าวด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) **นรวัฒน์ สุวรรณ**
(นายนรวัฒน์ สุวรรณ)
อธิบดีกรมการประกันภัย

กองนิติการ
โทร. 5474583 – 86
โทรสาร 5474588